



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในการออกอากาศตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง เงื่อนไขในการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติให้ทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ดำเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขออนุญาตออกอากาศ ในพื้นที่ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น ณ สถานที่ที่สำนักงาน กสทช. เขต ร่วมกับกองทัพภาคกำหนด

๒. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิค นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเข้ารับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. และเมื่อผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแล้ว ดำเนินการยื่นแบบแสดงความประสงค์ขออนุญาตออกอากาศ ในพื้นที่ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น ณ สถานที่ที่สำนักงาน กสทช. เขต ร่วมกับกองทัพภาคกำหนด

๓. ให้ผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว และคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอตกลงประกอบกิจการและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอใหม่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยหลังจากได้รับอนุญาตแล้วให้นำเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเข้ารับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค และยื่นแบบแสดงความประสงค์ขออนุญาตออกอากาศ ในพื้นที่ที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงนั้น ณ สถานที่ที่สำนักงาน กสทช. เขต ร่วมกับกองทัพภาคกำหนด

๔. สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ทดลองประกอบกิจการและถูกระงับการออกอากาศ เนื่องจากฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ระงับการออกอากาศไว้จนกว่าเหตุแห่งการระงับนั้นจะสิ้นสุดลงหรือคดีถึงที่สุด แล้วแต่กรณี

๕. ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ได้ยื่นแสดงความประสงค์ ตาม ๑. - ๓. และมีได้ถูกระงับการออกอากาศ ตาม ๔. ให้ออกอากาศได้ เมื่อสำนักงาน กสทช. ประกาศ รายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ <http://broadcast.nbtc.go.th/> เท่านั้น เว้นแต่ กรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

๖. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคตาม ๑. - ๓. แล้ว ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้นำเข้า มี ไซ้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. ประกาศรายชื่อให้ออกอากาศได้ตามปกติ มิฉะนั้น จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยต้องยุติการออกอากาศทันที

๗. ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยเคร่งครัด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)

เลขาธิการ กสทช.